

มกอช.ติวเข้มผู้ส่งออกสินค้า รับกม.อาหารปลอดภัยสหรัฐ

มกอช.ติวเข้มผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไทย
ไปสหรัฐ เผยขยายเวลาผู้ประกอบการ
ไทยปรับตัวรับกฎระเบียบใหม่บางฉบับถึง
ปี'65 พร้อมชี้ช่องสินค้าโดยเฉพาะมะม่วง
ไทยสู่เกาหลีใต้ เล็งเพิ่มโอกาสแข่งขัน
ให้ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 30,000 ล้านบาท

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ตามที่
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมาย "การ
ปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัย"
Food Safety Modernization Act หรือ
FSMA ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 เพื่อยก
ระดับความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา
ทั้งระบบ พร้อมทั้งประกาศระเบียบย่อยที่
สำคัญจำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ 1.การควบคุม
เชิงป้องกันเพื่ออาหารสำหรับผู้บริโภค
2.การควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารสัตว์
3.ความปลอดภัยของผักผลไม้จากฟาร์ม
4.การป้องกันการจงใจปลอมปนอาหาร
5.สุขลักษณะในการขนส่งอาหารสำหรับผู้
บริโภคและอาหารสัตว์ 6.การตรวจทวน
สอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศที่ส่งสินค้า
มายังสหรัฐอเมริกา ซึ่งในข้อนี้ อนาคตคาดว่า
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 จะมีการเริ่ม
ตรวจสอบแบบใหม่ด้วยโปรแกรมการตรวจ
ทวนสอบซัพพลายเออร์จากต่างประเทศ
สำหรับผู้นำเข้าอาหารมนุษย์และอาหาร
สัตว์ (FSVP) ซึ่งจะเพิ่มความรับผิดชอบของ
ผู้นำเข้าตลอดซัพพลายเชนมากขึ้น

และ 7.การตรวจประเมินโดยหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับจาก USDA ซึ่ง
เดิมผู้ประกอบการจะต้องทยอยปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดภายใต้ระเบียบเหล่านี้ โดยฉบับ
แรกเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ขึ้น
อยู่กับขนาดของธุรกิจหรือความเสี่ยงของ
แต่ละกิจกรรมในสถานประกอบการนั้น ๆ
แต่ขณะนี้ USDA ได้ประกาศขยายระยะ

เวลาการปรับตัวให้กับผู้ประกอบการใน
การเริ่มปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ออกไป
อีก ยกเว้นระเบียบ 4 ฉบับที่ยังคงบังคับ
ใช้ไม่เกินปี 2563 ได้แก่ อาหารสำหรับผู้
บริโภค การป้องกันการจงใจปลอมปน
อาหาร สุขลักษณะในการขนส่งอาหาร
สำหรับผู้บริโภคและอาหารสัตว์ และการ
ตรวจประเมิน ทำให้ระเบียบที่เหลือ 3 ฉบับ

จะบังคับใช้ในปี 2564-2565 ซึ่งก็ถือว่าเป็น
โอกาสดีให้ผู้ประกอบการไทยได้มีเวลา
ปรับตัวมากขึ้น

รวมไปถึงขณะนี้เกาหลีใต้ได้ให้ความ
สำคัญเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร
สูงขึ้น โดยรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายปรับ
โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน
ความปลอดภัยอาหารทั้งหมด และได้จัด
ตั้งกระทรวงอาหารและยา (MFDS) ขึ้น ทำ
หน้าที่กำกับดูแลควบคุมสินค้าเกษตรและ
อาหารนำเข้า-ส่งออกของเกาหลี พร้อม
ประกาศใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้า
เกษตรและอาหารใหม่ นอกจากนั้น ยัง
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเดิมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น
และมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด ทั้งยังมี
ข้อจำกัดด้านภาษาเกาหลีในการเผยแพร่
กฎระเบียบต่าง ๆ อีกด้วย

"ประเด็นดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อ
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไป
ยังเกาหลีใต้ ทั้งการขยายตลาดส่งออกหรือ
เปิดตลาดใหม่ เนื่องจากผู้ส่งออกรายเดิม
และผู้ประกอบการรายใหม่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในข้อกำหนดและรายละเอียด
การปฏิบัติที่ซับซ้อนของเกาหลี และด้วย
ข้อจำกัดด้านภาษาของเกาหลี เป็นเรื่อง
ยากที่หน่วยงานภาครัฐของไทยจะสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ

เกาหลีที่ต้องการได้"

"เพื่อเป็นการสนับสนุนและขยายโอกาส
ทางการค้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยไปเกาหลีใต้ในอนาคตได้รับทราบ
และเข้าใจกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบาย
การนำเข้า และขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
เกษตรและอาหารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อนาคตคาดว่าผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ไทยจะสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามที่เกาหลีได้กำหนด เพื่อ
ขยายโอกาสในการส่งออกและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้มาก
ขึ้น อันจะช่วยผลักดันมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรไปยังเกาหลีได้ และนำรายได้
เข้าประเทศสูงขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 30,000
ล้านบาท" นางสาวดุจเดือนกล่าว